

ที่ ศธ ๐๔๐๔๙/ว ๕๕๕๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ ตำบลแม่สุน อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านศิลปหัตถกรรม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรในสังกัด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อการประมวลผล การประกาศผล และการออกเกียรติบัตรรับรองผลการแข่งขัน โดยสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ <https://www.cm3art.com> ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองยศ ปันศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๖๖๖๖ ต่อ ๒๐๙

“เรียนดี มีคุณธรรม”

“AITC”

“ใช้พื้นที่เป็นฐาน พัฒนานวัตกรรม นำเทคโนโลยี รักถิ่นกำเนิด เพื่อสร้างคนดี ที่มีความสุข”

**รายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๘**

๑. คุณสมบัติของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

๑.๑ **ประธานกรรมการ** เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ (วิชาเอก) หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ตัดสิน

๑.๒ **กรรมการ** เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ครู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ตัดสิน,

๒. การประทัวงในการแข่งขันให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๒.๑ การประทัวงคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ให้ผู้ประทัวงเป็นผู้ยื่นคำประทัวงเป็นหนังสือราชการเท่านั้น โดยให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

๒.๒ การตัดสินชี้ขาดเรื่องการประทัวง

คณะกรรมการพิจารณาการประทัวง มีอำนาจการตัดสินชี้ขาดเรื่องการประทัวง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริม/กลุ่มกฎหมายและคดี/หน่วยตรวจสอบภายใน และ นายกสสมาคมครูอำเภอฝาง/แม่อาว/ไชยปราการ/เชียงใหม่/เวียงแหง